

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### PSG – เลือกลงหรือจะขึ้น(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวสีจั่วหัว...** เข้าใจง่าย ๆ หน่อย ก็คือ แข็งกว่าตลาด นั่นแหละครับ ในช่วงที่

ตลาดลง ๆ หรือ อ่อนตัว หรือ จะเข้าชนแนวโน้มไม่ตี แต่ถ้าหุ้นไหนๆ ที่มีแนวโน้ม หรือค่าสัญญาณที่ดีกว่า ก็ต้องเลือกหุ้นนั้นๆ ไว้ก่อน... นี่หมายถึงถ้าจะเก็งกำไรจริงๆ นะ อยากหาหุ้นเล่น อยากหาดังค์ ไม่ว่าจะสไตล์ “พีพีเอ็น” หรือ “น้ำแสบ” ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ อันนี้ แฟนคลับที่ติดตาม LIVE ของเหนือเมฆ ก็รู้อีกันดีว่า ถ้าอยากได้ฉายา พีพีเอ็น ต้องทำไง เล่นแบบไหน... ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index จะแปลว่า ไม่แข็ง หรือ เริ่มจะมีแนวโน้มไม่ค่อยสวยแล้วใช่ไหม ก็อย่างที่กล่าวไว้ในเรื่องของหลักการวิเคราะห์ MA. นั่นแหละ มีที่มาที่ไปในการวิเคราะห์อย่างไร ก็ต้องตามย้อนดูกันได้ ให้เหตุผลไปก่อนหน้าวันวานแล้วด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ต่อให้จะมีลุ้นได้ถึงระดับ 1700+/- ได้ก็ตาม ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องระวังการลงอีกทีหนึ่ง ซึ่งนี่เป็นขาของ คลื่น 4 นั่นเอง และจะลงจากระดับ 1700+/- ไปที่ 1520+/- ได้เลยเหมือนกัน... แต่ถ้าจะถามว่า อีกขาหนึ่งของคลื่น 4 จะลงจากระดับแถวๆ นี้ได้เลยไหม และจะลงไปเท่าไร... คำตอบก็บอกว่า ได้ และก็ยังคงเป็นรูปแบบของคลื่น 4 ที่เป็น Zig-Zag ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าจะลงจากแถวๆ นี้ อาจจะมีการลงไปต่ำกว่า 1520+/- ได้ เหมือนกันนะ จะดูแยกว่า การลงแถวๆ 1700+/- ... แต่อย่างไรก็ตาม การลงจะต้องไม่ต่ำกว่า 1450 ซึ่งก็คือ ที่เดิมที่เราเคยมองไว้ในรูปแบบคลื่น 4 นั่นเอง... ก็อย่างที่กล่าว ในเรื่องของ คลื่น 4 นั้น จะยากหน่อย เพราะมีรูปแบบที่มากกว่า 1 แบบ แตกเป็นคลื่นที่อัดอัดและทรมาณไม่น้อยเลย

**ดูตามเกม...** จากวันวาน ก็ยังเหมือนจะมีกตๆ ราคาไว้อยู่เหมือนกันนะ แตกก่อนหน้านั้น

ก็อาจจะจะมีเกมกตๆ ราคามาตลอดทาง... แต่ด้วยรูปแบบโดยรวมๆ กตๆ แต่ก็น่าจะจะมีแอบเก็บๆ ไปไม่น้อย

**แนวรับ** : ... 1.58-1.57 ยังน่าสนใจ แต่อย่าหลุด 1.50

**เป้าหมาย** : ... 1.70-1.75 หรือ ถ้ามองยาว ก็ 2.00-2.20

Price Chart...(PSG)



**ความเห็น ...** จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PSG...** การผ่านระดับแนวต้านระยะสั้นที่ 1.50 ขึ้นมาได้แล้วนั้นจริงๆ ก็ต้องไม่ต่ำกว่าลงมาอีก แนวโน้มการขึ้นต่อ ก็จะต้องคาดหวังได้ แม้ว่าวันนี้ หากจะไม่ขึ้นต่อ แบบว่าจะมีพักๆ ก็อย่าต่ำกว่า 1.50 ละกัน ส่วนเป้าหมายจริงๆ จังๆ เลยนั้น ถ้าจะว่ากันตาม MA อาจจะมีเป้าหมายสูงๆ ได้ถึงระดับ 2.5-2.6 เลยนะ หรือ ถ้าจะเล่นตามกรอบแนวโน้ม ก็ยังน่าจะคาดหวังได้ถึงระดับ 2.00-2.20 ก่อนก็ได้... ส่วนแนวต้านสั้นๆ สำหรับการเก็งกำไรแบบ ตีหัวเข้าบ้าน ก็หวังแถวๆ แนวต้านย่อยๆ ที่ 1.70-1.75 ได้ ซึ่งนั่นก็คือกรอบของแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นนั่นเอง... จึงเป็นว่า ใครจะเล่นในแบบไหน เก็งกำไรสั้น หรือ ยาว ก็ว่ากันไปตามเกม